



ประกาศเทศบาลตำบลพัฒนานิคม

เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคสาม บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนดมาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน หรือช่องทางอื่น ๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานของหน่วยงาน

(๒) ให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

(๓) ให้มีผู้รับผิดชอบ (เจ้าของเรื่อง) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงานโดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

(๔) ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

/(๕) การดำเนิน...

(๕) การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญ ภารกิจที่สำคัญ หรือโครงการที่วงเงิน
ดำเนินการมีมูลค่าเกินกว่า ๑ ล้านบาท ต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพงษ์พิชญ์ ตันเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม

แบบลงนามรับทราบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
ตามมาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายถาวร ศิลปชำนาญ	ปลัดเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	
๒	นางสาวยุพิน สุวรรณมาลี	รองปลัดเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	
๓	นางสาวภัทรพร บุญสร้อย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๔	นางสาววิรัชญา บ่องจันทา	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕	นายมนตรี แก้วภาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖	พ.จ.อ.ไพบุลย์ เรืองประยูร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	นางสาววิวรรณ พันธุ์แสน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๘	นายณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี	ผู้อำนวยการกองการประปา	
๙	นายธนรัชต์ บุญรัตน์	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ	
๑๐	นางจิตรฉวี เกตุทอง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	
๑๑	นายสุรินทร์ วายาโม	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	
๑๒	น.ส.ชมนุตติยา ศรีไพโร	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
๑๓	นางสาวรุ่งฤดี เชิดบารมี	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ	
๑๔	นางสุพรรณนภา ไชยรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๕	น.ส.สุพรรณษา นุชนารถ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๖	นางสาวศศิเกตุ ขวัญอยู่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๗	นายธีรนิติ พิมพ์วงษ์	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	
๑๘	นางชนิกา เข้มดี	ครูชำนาญการ	
๑๙	นางนิตยา ปะนัดเท	ครูชำนาญการ	
๒๐	นางสาวถาวร วงษ์ท่ามา	ครูชำนาญการ	
๒๑	นางสุวิมล ขตพรมราช	นักการ	
๒๒	นางสาวนุสรรา เกตุยา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๓	นางสาวศิริพันธ์ วนิดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๔	นายบุญส่ง เพิ่มพูล	พนักงานขับรถยนต์	
๒๕	นายเฉลิมเกียรติ เพิ่มทรัพย์	พนักงานขับรถดับเพลิง	
๒๖	นายจักรพันธ์ วงษ์ท้าว	พนักงานขับรถดับเพลิง	
๒๗	นายปรัชญา แจ่มสาคร	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	
๒๘	นายอาทิตย์ ไชยทาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๙	นายฉัตรชัย วนะสิทธิ์	พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า)	
๓๐	นายคุณ ไชยเจริญ	พนักงานขับรถขยะ	
๓๑	นายบุญยัง จำปาแดง	พนักงานประจำรถขยะ	
๓๒	น.ส.กรรณิการ์ จะตุเทน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๓๓	นายเกรียงศักดิ์ ชาวอุบล	พนักงานผลิตน้ำประปา	
๓๔	น.ส.กมลวรรณ วงษ์ท่ามา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๓๕	นายเกียรติมิตรงค์ แยมกลีบ	พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)	
๓๖	น.ส.ภัคฉลัญช์ วงษ์ท่ามา	ผู้ดูแลเด็ก	
๓๗	น.ส.กนกวรรณ วงษ์ท้าว	ผู้ดูแลเด็ก	
๓๘	นางสาววันเพ็ญ โฉมงาม	ผู้ดูแลเด็ก	
๓๙	น.ส.สุกัญญา ยอดเยี่ยม	ผู้ดูแลเด็ก	
๔๐	นางจำรุณ ขุนพล	ผู้ดูแลเด็ก	